

3 พ.ย.ชี้ชะตา WSU.อุดมศึกษา > 14

กรุงเทพธุรกิจ ● ตามที่กรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา แสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การอุดมศึกษา และการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา เนื่องจากมีบางประเด็นไม่มีความชัดเจน จึงมอบให้คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา ซึ่งมี **นพ.จรัส สุวรรณเวลา** เป็นประธาน ไปประชุมหารือเพื่อปรับปรุงร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวให้สมบูรณ์ขึ้น

นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา เปิดเผยว่าโดยส่วนตัวมองว่ากรรมการอิสระมาจากหลากหลาย ทำให้แต่ละคนอาจมีมุมมองที่ต่างกันไป แต่ในหลักการไม่ได้ขัดแย้งกับคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา โดยไม่ได้คัดค้านหรือแย้งว่าไม่ให้มีพ.ร.บ.การอุดมศึกษา หรือไม่ให้จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา เพียงแต่สิ่งที่เขียนไว้ในร่างพ.ร.บ.ยังไม่ตรงใจมากพอ จึงต้องการให้ทำการปรับปรุงเพื่อให้มีแรงผลักดันมากพอที่จะก่อให้เกิดการดำเนินงานที่สามารถตอบโจทย์ประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้ ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ จะประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา ในวันที่ 3 พ.ย.นี้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา มีความพอใจในสิ่งที่ได้เขียนไว้ในร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว เพราะครอบคลุมเพียงพอไม่ยากเขียนให้แรง เฉพาะเจาะจงที่เป็นการควบคุมมหาวิทยาลัยมากเกินไปจนไม่มีอิสระบริหารงานตามเป้าหมายเฉพาะของมหาวิทยาลัยได้ เพราะจะแก้ไขยาก จึงเขียนเป็นภาพใหญ่ไว้

ส่วนรายละเอียดนั้นสามารถปรับในขั้นของกระบวนการดำเนินการ โดยการออกกฎกระทรวงรองรับได้ เช่น การแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย การส่งเสริมการวิจัย

3 พ.ย.ชี้ชะตา พรบ.อุดมศึกษา



อุดม คชินทร

การสนับสนุนงบประมาณผลิตบัณฑิตสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ ความร่วมมือกับภาคเอกชน เป็นต้น ดังนั้น ในการประชุมวันที่ 3 พ.ย.นี้ จะยืนยันตามที่คณะทำงานดำเนินการไว้ ส่วนคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ จะพิจารณาหรือปรับแก้อย่างไร ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ และมั่นใจว่าจะได้ข้อสรุปชัดเจนที่จะนำเสนอรัฐบาลได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าว สัปดาห์ที่ผ่านมา **นพ.จรัส สุวรรณเวลา** ระบุว่าจากการประชุมคณะกรรมการอิสระฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา โดยยังไม่มีข้อสรุปแต่อย่างใด เพียงแต่มีข้อเสนอแนะบางประเด็น โดยเฉพาะต้องการให้มีความหลากหลาย และไม่มี การควบคุมกำกับเรื่องของเสรีภาพทางวิชาการ และความเป็นอิสระในการบริหาร ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยทั้งหลาย ยังต้องทำหน้าที่ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่

**กรรมการอิสระอาจมี
มุมมองที่แตกต่าง
แต่ไม่ได้ขัดแย้งกับ
คณะทำงานจัดตั้ง
ก.การอุดมศึกษา**

รัฐลงทุน จึงต้องมีข้อกำหนดต่างๆในการกำกับ แต่จะทำอย่างไรในการลดการกำกับให้น้อยที่สุด เพราะหลายคนมองว่าการกำกับยังรุนแรงเกินไป เนื่องจากที่ผ่านมาหลายกรณีที่ไม่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องกำกับ แต่ก็ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับส่วนน้อย แต่หากยังไม่พยายามไปกำกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับส่วนน้อย ส่วนใหญ่ก็จะเดือดร้อนเพราะไม่มีความคล่องตัวในการบริหารงานให้มีลักษณะที่

แตกต่างกันและหลากหลายได้ ซึ่งจะเป็นการ
สร้างกลไกในการกำกับมากขึ้นไป จนอาจ
ทำให้ความหลากหลายหรือความมีเป้าหมาย
เฉพาะที่ต่างกันตามการเกิดของแต่ละ
มหาวิทยาลัยเป็นไปได้ยาก

ดังนั้นจะต้องนำเรื่องนี้เข้าหารือ
รายละเอียดในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.
การอุดมศึกษา ในเร็ววัน เพื่อปรับปรุงร่าง
พ.ร.บ. ให้สมบูรณ์ต่อไป

“เรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนมีคณะกรรมการ
อิสระฯ ซึ่งตามขั้นตอนเมื่อดำเนินการมาแล้ว
จะต้องส่งให้คณะกรรมการอิสระพิจารณา
คณะกรรมการอิสระฯจึงเพิ่มเติมประเด็น
ส่วนสำคัญ เรื่องการมีงานวิจัยและนวัตกรรม
ซึ่งไม่ใช่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่ผลิตคน
แต่เป็นเรื่องการผลิตปัญญาความรู้
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการอิสระฯรู้สึกว่าร
่างพ.ร.บ.ดังกล่าวแกว่งแรงเกินไป จึงเห็น
ควรต้องปรับ แต่จะไปในทิศทางใดยังไม่ม
ีคำตอบสุดท้าย

ส่วนเรื่องการจะมีพ.ร.บ.การอุดมศึกษา
หรือจะตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาหรือไม่
นั้นเป็นเรื่องของรัฐบาล”นพ.จรัส กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม
คณะกรรมการอิสระฯ ที่ประชุมได้มีการ
อภิปรายร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา อย่างกว้าง
ขวาง โดยมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ
การตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา แต่เสียงส่วน
ใหญ่ซึ่งไม่ได้เป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะ
กิจเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา
ไม่เห็นด้วยโดยมองว่าไม่มีความจำเป็นต้องมี
กระทรวงการอุดมศึกษา จึงเห็นควรรวบรวม
ความเห็นส่งกลับไปให้คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจฯพิจารณาเสนอรัฐบาล